

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ปริมาณการใช้กระดาษ  
อาคารหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี (อาคาร 17)

**สรุปผลการวิเคราะห์ปริมาณการใช้กระดาษ**

ในปี 2565 อาคารหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม มีปริมาณการใช้กระดาษ ดังนี้

เดือนมกราคม ปริมาณการใช้กระดาษ เท่ากับ 3.70 กิโลกรัม เฉลี่ย/คน เท่ากับ 0.23 กิโลกรัม  
เดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณการใช้กระดาษ เท่ากับ 2.80 กิโลกรัม เฉลี่ย/คน เท่ากับ 0.18 กิโลกรัม  
เดือนมีนาคม ปริมาณการใช้กระดาษ เท่ากับ 3.70 กิโลกรัม เฉลี่ย/คน เท่ากับ 0.23 กิโลกรัม  
เดือนเมษายน ปริมาณการใช้กระดาษ เท่ากับ 1.40 กิโลกรัม เฉลี่ย/คน เท่ากับ 0.09 กิโลกรัม  
เดือนพฤษภาคม ปริมาณการใช้กระดาษ เท่ากับ 0.90 กิโลกรัม เฉลี่ย/คน เท่ากับ 0.06 กิโลกรัม  
เดือนมิถุนายน ปริมาณการใช้กระดาษ เท่ากับ 1.20 กิโลกรัม เฉลี่ย/คน เท่ากับ 0.08 กิโลกรัม  
เดือนกรกฎาคม ปริมาณการใช้กระดาษ เท่ากับ 0.50 กิโลกรัม เฉลี่ย/คน เท่ากับ 0.03 กิโลกรัม

จากสถิติปริมาณการใช้กระดาษสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม ปริมาณการใช้กระดาษต่อคนมีสถิติที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในช่วงก่อนเปิดเทอมระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม มีสถิติการใช้กระดาษค่อนข้างสูงกว่าเดือนกรกฎาคม เนื่องจากเป็นช่วงเตรียมเปิดภาคการศึกษา บุคลากรมีการจัดเตรียมทำป้ายรณรงค์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่าง ๆ เพื่อเตรียมรับการเปิดภาคศึกษา จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีปริมาณการใช้กระดาษที่สูง แต่เมื่อเปรียบเทียบการใช้กระดาษเฉลี่ย/คน พบว่า สถิติการใช้กระดาษมีปริมาณเฉลี่ยต่อคนลดลงอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้กระดาษของปี 2565 สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามีผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม ดังนี้ ปริมาณการใช้กระดาษลดลง 5.80 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 29.00 บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2562 เนื่องจากหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี มีมาตรการรณรงค์การประหยัดกระดาษ โดยดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เช่น การใช้ e-mail, Line กลุ่ม, e-document ในการสื่อสาร การประชุมต่าง ๆ เพื่อทดแทนการใช้กระดาษ การกำหนดให้ใช้กระดาษทั้งสองหน้าก่อนดำเนินการจำหน่ายออก มีการใช้อุปกรณ์สำนักงานร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์ และกระดาษส่วนกลาง การจัดนิทรรศการออนไลน์ มีระบบ e-meeting, ระบบประชุมผ่าน Zoom เพื่อลดจำนวนการใช้เอกสารการประชุม ลดปริมาณการใช้กระดาษ และมีการกำหนดข้อตกลงใน TOR ของบุคลากรในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี (อาคาร 17)